

บทที่ 10

การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี 2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย แนวทางยุทธศาสตร์ และกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับรองต่างๆ เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมนำแผนไปปฏิบัติ ใช้จังหวัดเป็นพื้นที่ดำเนินการเชื่อมโยงท้องถิ่นและชุมชนกับแผนระดับกระทรวงและประเทศ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกันทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถกระจายผลการพัฒนาสู่ทุกภาคส่วนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการนำแผนฯ ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

1.1 ทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แปลงไปสู่ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณ 2555 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้รัฐบาลจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ โดยยึดกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้รับการแปลงไปเป็นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,380,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยต่อปีงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดสูงที่สุดร้อยละ 40.4 จำแนกเป็นการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนร้อยละ 33.2 และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมร้อยละ 7.2

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 12.6 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ร้อยละ 6.9 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานร้อยละ 5.3 และยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 0.3

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 8.8 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ มีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ใช้จ่ายภาครัฐร้อยละ 23.6 (รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การบริหารบุคลากรภาครัฐ การบริหารหนี้ภาครัฐ ใช้จ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐร้อยละ 8.6 และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร้อยละ 6.0

ตารางที่ 1 งบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปีงบประมาณ 2555

หน่วย : พันล้านบาท

	ปีงบประมาณ 2555
1. เศรษฐกิจ	299.0(12.6%)
1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน	127.1(5.3%)
1.2 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	163.7(6.9%)
1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	8.2(0.3%)
2. สังคม	962.0(40.4%)
2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม	171.7(7.2%)
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคู่มือสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	790.3(33.2%)
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	210.4(8.8%)
3.1 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210.4(8.8%)
4. ความมั่นคงแห่งรัฐ	205.4(8.6%)
5. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	142.3(6.0%)
6. ใช้จ่ายภาครัฐ (รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การบริหารบุคลากรภาครัฐ การบริหารหนี้ภาครัฐ ใช้จ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง)	560.9(23.6%)
งบประมาณรวม	2,380.0 (100%)

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555: สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละ

2. คิดเฉพาะงบอุดหนุน

1.2 สศช. จัดตั้งกลไกกำกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ มี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ท่าน เป็นรองประธาน เลขานุการ สศช. และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ 14 ท่านเป็นอนุกรรมการรองเลขานุการ สศช. 5 ท่านเป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ทำหน้าที่กำกับการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในประเด็นการพัฒนาสำคัญที่มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์และระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณประจำปีในระยะต่อไป

ในปี 2555 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ รวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนที่นำทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะ 5 ปี แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประจำปี 2555 และร่างคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่งานปฏิบัติ และรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาทิ การประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานกลาง เพื่อร่วมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประชุมกับผู้แทนภาคเอกชน เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนงานของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ในระดับภาค เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนาสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนใน 4 ภาค

1.3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่สำคัญในปี 2555 มีดังนี้

1.3.1 การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สศช. ได้จัดทำคู่มือฯ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และผู้ทรงคุณวุฒิ มีสาระสำคัญประกอบด้วย **ส่วนที่ 1 บทนำ** นำเสนอวัตถุประสงค์ในการจัดทำ องค์ประกอบของคู่มือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการใช้คู่มือ **ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11** นำเสนอสรุปสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยสังเขป **ส่วนที่ 3 กระบวนการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11** ได้แก่ (1) หลักการและกรอบการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เน้นการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ (2) แนวทางการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นสร้างความเข้าใจกับภาคีการพัฒนา ในการนำแผนฯ ไปแปลงสู่การปฏิบัติตามบทบาทของแต่ละภาคีให้มุ่งสู่จุดมุ่งหมายในการสร้าง 3 สังคม ได้แก่ สังคมมั่นคง สังคมสีเขียว และสังคมวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับ 6 ยุทธศาสตร์ และ 9 ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งแสดงแนวทางการกำหนดประเด็นการขับเคลื่อน และขั้นตอนการแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้แผนระดับต่างๆ ตลอดจนถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผล **ส่วนที่ 4 ตัวอย่างการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่งานปฏิบัติ** นำเสนอตัวอย่างการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่งานปฏิบัติ 5 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 การดำเนินงานของรัฐบาลที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสำคัญ 9 เรื่อง ตัวอย่างที่ 2 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของภาคเอกชน ตัวอย่างที่ 3 การพัฒนาสู่สังคมสีเขียว ตัวอย่างที่ 4 การเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และตัวอย่างที่ 5 การติดตามประเมินผลประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ จะได้เพิ่มเติมตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่เพื่อให้ภาคีพัฒนานำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

1.3.2 การประชุมกับผู้แทนหน่วยงานกลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผลการหารือ สศช. และหน่วยงานกลาง จะร่วมกันดำเนินการดังนี้ (1) บูรณาการและจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนา (2) ปรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (3) บูรณาการการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศกับระบบการประเมินผลภาครัฐแบบบูรณาการ สศช. จะจัดประชุมหารือกับหน่วยงานกลางแต่ละหน่วยเป็นระยะ อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อผลักดันแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป

1.3.3 การประชุมกับผู้แทนภาคเอกชน จัดประชุมร่วมกันเป็นระยะระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยภาคเอกชนได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 11 และได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอ ยุทธศาสตร์และแผนงานของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ต่อที่ประชุมร่วมภาคเอกชน และ สศช. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกลยุทธ์

จากนั้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11” ณ ห้อง เจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติของภาคเอกชน รวม 7 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมความเข้มแข็ง ของภาคการเกษตร การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริม การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

1.3.4 การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ผลการประชุมเห็นร่วมกันว่า ควรคัดเลือกประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือประเด็นที่ภาคีต่างๆ เห็นว่า เป็นประโยชน์กับภารกิจของตนมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตื่นตัวในการเข้าร่วมขับเคลื่อนแผนฯ และจัดทำ Roadmap การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญที่กำหนดขึ้น

1.3.5 การจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค โดยเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมประเด็นและแนวความคิดการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อ ผลักดันสู่การปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2555 ณ จังหวัด พิษณุโลก (2) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี (3) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2555 ณ จังหวัดตรัง และ (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมในแต่ละภาคได้ร่วมกันระดมความเห็นและกำหนดประเด็นการพัฒนา แเฉพาะระดับพื้นที่ซึ่งต้องเร่งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยภาคเหนือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการค้า ชายแดน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แนวขวาง การแก้ปัญหาหมอกควัน และการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ภาคกลาง เรื่อง การป้องกันอุทกภัย ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม การ แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวรูปตัว ก ภาคใต้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่ายางพาราและปาล์มน้ำมัน การส่งเสริม ท่องเที่ยวทางทะเล การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย และมีประเด็นการพัฒนาที่ทั้ง 4 ภาคเห็นพ้องต้องกัน ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการ น้ำทั้งระบบ การเตรียมการรับมือภัยพิบัติ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้าง พื้นฐาน

1.3.6 การจัดประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. เรื่อง “อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธานการประชุมและทรงรับฟังการอภิปรายในภาคเช้า เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว” ในภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 7 กลุ่มเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ในแต่ละประเด็น ดังนี้ กลุ่มที่ 1 อนาคตเกษตรไทยสู่การเติบโตสีเขียว กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมสะอาด : วิถีใหม่ของอุตสาหกรรมอนาคต กลุ่มที่ 3 มุ่งสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กลุ่มที่ 4 การพัฒนาระบบขนส่งและพลังงานเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มที่ 5 เส้นทางสู่นวัตกรรมสีเขียว กลุ่มที่ 6 สังคมสีเขียว นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน และกลุ่มที่ 7 การรับมือภัยพิบัติภายใต้การเติบโตสีเขียว

การประชุมครั้งนี้ สศช. ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมสีเขียว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 63.60 เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมประจำปีในครั้งนี้นี้มีความคุ้มค่ามาก ได้รับความรู้ความเข้าใจทิศทาง แนวทางการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียวทั้งในระดับภาพรวมและประเด็นการพัฒนาเฉพาะที่ชัดเจน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการวางแผน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมประจำปีของ สศช. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97.04 ได้นำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการจัดทำแผนของหน่วยงาน การวางแผนพัฒนา การศึกษาวิจัย

ทั้งนี้ สศช. ได้นำเสนอสรุปผลการประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว และได้นำข้อเสนอแนวทางของการขับเคลื่อนดังกล่าวไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ ในส่วนของยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต่อไป
